

Kinh tế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

22:09 06/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nối tiếp đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội tháng 7 của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 18,4%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tháng 7 ước đạt 17.131 tỷ đồng, tăng 17% so với; giá trị xuất khẩu tháng 7 ước đạt 548,7 triệu USD, tăng 17,2%; thu ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 3.589 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ.



Xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cảng quốc tế Nghi Sơn_Ảnh: Báo Thanh Hóa

Cụ thể, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, công tác quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển được tăng cường, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 19.304 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được quan tâm thực hiện trong tháng, có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã, 6 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 18 sản phẩm OCOP.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục khởi sắc, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 18,4% so với cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tháng 7 ước đạt 17.131 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng mạnh; giá trị xuất khẩu tháng 7 ước đạt 548,7 triệu USD, tăng 17,2%; giá trị nhập khẩu ước đạt 869,1 triệu USD, tăng 24,1%.

Lĩnh vực du lịch diễn ra sôi động là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Công viên nước SunWorld Sầm Sơn khai trương, đi vào hoạt động tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn góp phần thu hút đông đảo khách du lịch đến với Thanh Hóa. Qua thống kê, tổng lượt khách du lịch tháng 7 ước đạt 3.120 nghìn lượt khách (trong đó khách quốc tế ước đạt 138,4 nghìn lượt khách), tăng 37,1% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 8.015 tỷ đồng, tăng 63,7%.

Thu ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 3.589 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng năm 2024 ước đạt 33.259 tỷ đồng, bằng 93,5% so với dự toán và tăng 40% so với cùng kỳ.

Với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo được tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư, thành quả là đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực cụ thể như: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Thanh Hóa là địa phương có số điểm 10 cao nhất cả nước, điểm thi trung bình tăng 3 bậc so với năm 2023; có 1 thủ khoa toàn quốc (khối C00), 1 học sinh đoạt huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế. Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia năm 2024.

Với những kết quả đạt được trong tháng 7, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát sự chỉ, lãnh đạo của các cấp, các ngành đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ tháng 8 và những tháng cuối năm 2024.



Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp thường kỳ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7 tiếp tục có bước phát triển. Hầu hết các lĩnh vực, ngành tăng trưởng tốt; một số ngành đang gặp khó như giày da, sắt thép, xi măng cũng có tốc độ phục hồi tốt. Đây là kết quả hết sức đáng mừng, cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giảm đáng kể.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu các cấp, ngành tập trung khắc phục sớm như tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và số người chết; tiến độ xây dựng nhà ở xã hội chậm so với yêu cầu và chỉ tiêu đặt ra.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Các ngành, địa phương không chủ quan, thỏa mãn với những gì đã đạt được. Cần phải tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên tinh thần “Một cuộc chiến phải thắng tất cả các trận chiến”.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/kinh-te-tinh-thanh-hoa-tiep-tuc-tang-truong-tren-nhieu-linh-vuc>